

คำกล่าวเปิด
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรม THAICID
โดย นายชลิต ดำรงค์ศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน
ประธาน THAICID

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ วิศวกรใหญ่ฯ รองอธิบดี วิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้มีเกียรติทุกท่าน

ในนามของกรมชลประทาน และ คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำ
แห่งประเทศไทย กระผมขอแสดงความขอบคุณที่ทุกท่านให้เกียรติมาร่วมการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรมของ THAICID” ในวันนี้

ประเทศไทยเป็น 1 ใน 11 ประเทศผู้ร่วมก่อตั้งคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วย
การชลประทานและการระบายน้ำ หรือที่มีชื่อย่อว่า ICID ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2493 จนกระทั่ง
ถึงบัดนี้ ครบรอบปีที่ 60 กรมชลประทานได้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนประเทศไทยจนถึงปี พ.ศ. 2532
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบขออนุมัติคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำ
แห่งประเทศไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการชลประทาน
และการระบายน้ำแห่งประเทศไทย หรือที่เรียกชื่อย่อว่า THAICID โดยอธิบดีกรมชลประทาน
ทำหน้าที่เป็นประธานโดยตำแหน่ง นับตั้งแต่การก่อตั้ง ICID เป็นต้นมา ประเทศไทยได้เข้าร่วม
กิจกรรมของ ICID อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี การประชุม
คณะมนตรีบริหาร การประชุมระดับภูมิภาค และการประชุม/สัมมนาทางวิชาการในโอกาส
ต่างๆ ที่ประเทศสมาชิก ICID ผลัดกันเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับเกียรติให้
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Eighth Afro-Asian Conference of ICID ที่กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2534
อย่างไรก็ตาม บทบาทและภารกิจของ THAICID ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักวิชาการ
ของไทยมากนัก ด้วยข้อจำกัดหลายประการ ที่สำคัญคือ งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลมี
จำนวนจำกัด ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เป็น ค่าบำรุงสมาชิกรายปีและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ประชุมในต่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถกระจายได้ทั่วถึง ดังนั้น การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จึงหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านในที่นี้จะช่วยกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ รวมทั้ง
ร่วมกันกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมของ THAICID ในอนาคต เพื่อให้ THAICID มี

ความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถดำเนินงานทางวิชาการให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์กลางแห่งวิชาการด้านการชลประทานการระบายน้ำและสาขา
ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคโดยมีเครือข่ายอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ

บัดนี้ สมควรแก่เวลาแล้ว กระผมขอเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรม THAICID และขอให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุก
ประการ

ขอบคุณครับ

คำกล่าวรายงาน

การประชุมวิชาการ THAICID ครั้งที่ 4

(4th Thaacid National Symposium)